



Chào mừng bạn
đến với Trường St Michael's

Chào mừng

Sơ lược

Học vấn đẳng cấp thế giới ở một góc độc đáo trên toàn cầu...

Trường St Michael's tọa lạc tại thành phố Hobart trên đảo Tasmania, bang cực nam nước Úc. Tasmania là nơi có dân số gần nửa triệu cư dân và có lối sống thoải mái, an toàn và thân thiện. Nhà trường may mắn cung ứng nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong một cộng đồng an toàn và thân thiện.

Ngoài địa điểm thuận tiện trong nội thành, nhà trường có khuôn viên bình dị và không gian xanh rộng rãi cho an sinh của học sinh. Nhà trường nằm cách sân bay quốc tế Hobart 20 phút kết nối với Melbourne và Sydney với các chuyến bay thẳng, ngắn.

Nhà trường có tiếng lừng lẫy cho sự xuất sắc về học tập. Đây là kết quả của khuôn khổ giảng dạy và học tập đáng chú ý từ lâu đã thách thức các nữ sinh trường chúng tôi trở thành những người có tư duy cầu tiến và những người giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, chương trình giảng dạy đa phương diện của trường chúng tôi vượt xa phạm vi lớp học. Chương trình này kết hợp sự pha trộn độc đáo giữa nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm giáo dục ngoài trời để phát triển lòng tự tin, lòng can đảm, khả năng lãnh đạo và khả năng thích nghi.

Địa điểm: Hobart, Tasmania, Úc

Loại trường: ELC – Lớp 12, Nữ sinh Anh giáo

Số lượng học sinh: 700

Tỷ lệ giáo viên học sinh trung bình: 1:15

Tỷ lệ du học sinh: 2,5%

Sức chứa nhà nội trú: 40

Phân hiệu

Trường Trung học cơ sở: ELC–Lớp 4, South Hobart

Trường Trung học cấp giữa: Lớp 5–8, Molle Street

Trường Trung học phổ thông: Lớp 9–12, Macquarie Street, Hobart

Sân thể thao Ham Common: Tolmans Hill

Câu lạc bộ Chèo thuyền Nhà trường Derwent

Mercantile: Pavilion Point



HOBART

Trường Trung học phổ thông

Trường Trung học phổ thông của chúng tôi là cộng đồng học tập sinh động và truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên từ Lớp 9 đến Lớp 12. Nền giáo dục ngoại hạng được cung cấp, củng cố bởi đức tin Kitô giáo và các giá trị của trường chúng tôi; Can đảm, Liêm chính và Nhân ái.

Trường chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội học tập đích thực và hiệu quả nhằm mục đích phát triển các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc theo nhóm, động lực bản thân và khả năng làm việc dưới áp lực. Một loạt các trải nghiệm thể thao, văn hóa, dịch vụ và học tập ngoài trời bổ sung cho chương trình giảng dạy, để phát triển hơn nữa các kỹ năng sống, khả năng thích nghi và lòng tự tin của bạn.

Trường Trung học cấp giữa

Lớp 5 đến Lớp 8 cung cấp môi trường học tập năng động phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu niên. Khi học sinh trải qua Trường Trung học cấp giữa, các em có cơ hội kết nối với việc học hành của các em.

Chương trình của chúng tôi nhằm mục đích truyền cảm hứng sáng tạo, phát triển tính độc lập và khả năng thích nghi, cũng như hỗ trợ việc hợp tác và đạt thành tích, đồng thời đảm bảo sự tham gia và hứng thú học tập. Học sinh dần dần có nhiều lựa chọn hơn trong việc xác định các em thích học môn gì và học như thế nào, nhằm khuyến khích các em chịu trách nhiệm về việc học hành của chính các em.

Trường Trung học cơ sở

Anglesea Village dành cho học sinh Mẫu giáo đến Lớp 4. Những năm học này là khoảng thời gian đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ. Đây là thời điểm phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực phát triển và các giáo viên trường chúng tôi đóng vai trò thiết yếu trong việc này.

Chương trình giảng dạy của trường chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của mỗi đứa trẻ bao gồm sự phát triển về học hành, tinh thần, thể chất và xã hội. Người cố vấn của lớp có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho từng học sinh, cũng như giảng dạy nhiều môn học chính như tiếng Anh, Toán, Khoa học, Sử và Địa. Điều này được mở rộng bằng cách giảng dạy chuyên biệt về tiếng Trung, Niềm tin và Cuộc sống, Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể dục và Giáo dục Ngoài trời.

Ưu điểm của Trường nữ sinh

Kết quả nghiên cứu hỗ trợ rằng ở các học sinh trường nữ:

- Đạt kết quả học tập cao hơn
- Được hỗ trợ để phá tan định kiến giới
- Cảm thấy vui vẻ hơn, an toàn hơn và cảm giác thân thuộc hơn
- Tham gia và đạt thành tích cao hơn về mặt thể thao, khoa học và toán học
- Có nhiều cơ hội lãnh đạo hơn và là các tấm gương phụ nữ mạnh mẽ

Chăm sóc mục vụ và an sinh

Mỗi học sinh được giao cho một Người cố vấn, một giáo viên tập trung vào an sinh của em. Họ sẽ đảm bảo mỗi học sinh đều được biết đến, chăm sóc và kết nối với cộng đồng học tập của chúng tôi. Để liên hệ với Nhà trường, phụ huynh trước tiên liên hệ với Người cố vấn. Chúng tôi coi giáo dục là mối quan hệ hợp tác giữa gia đình và nhà trường.

PHÁT ĐỘNG Kỹ năng sống, Lòng vị tha, Hiểu biết, Nuôi dưỡng Bản thân, Cộng đồng và Trái tim

Hệ thống chăm sóc học sinh của Nhà trường được hỗ trợ bởi công trình nghiên cứu mạnh mẽ và bề dày kinh nghiệm cũng như kiến thức về sự phát triển và giáo dục của thanh thiếu niên. Mục đích của chương trình PHÁT ĐỘNG của trường chúng tôi là để cung cấp cho học sinh khả năng định hướng thành công những thăng trầm trong cuộc sống, tìm hiểu về bản thân và phục vụ người khác.

Hệ thống khối lớp

Việc chăm sóc mục vụ của chúng tôi được củng cố bởi tám Khối, mỗi Khối có bản sắc và tinh thần Khối riêng. Là thành viên tích cực của Khối đảm bảo học sinh tận hưởng cảm giác vui vẻ, kết nối và có mục đích trong một nhóm.

Học sinh Lãnh đạo

Ở Trường Trung học phổ thông, học sinh là những người lãnh đạo và là tấm gương sáng của cộng đồng Nhà trường. Bầu không khí của Nhà trường được nâng cao khi các em hành động có trách nhiệm, coi trọng và thích học hỏi cũng như mở rộng vòng tay chào đón những người khác.

Cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo của các em là ở các vị trí trưởng, lãnh đạo Khối, đội trưởng, lãnh đạo thể thao, ủy ban học sinh, công bằng xã hội và học tập phục vụ.



Chương trình Lớp 7 và Lớp 8

Chương trình Trung học cấp giữa phù hợp với Chương trình giảng dạy của Úc và giảng dạy các môn học chính là tiếng Anh, Sử, Địa, Toán và Khoa học. Tất cả các nhóm tuổi cũng tham gia vào Niềm tin và Cuộc sống, Giáo dục Sức khỏe và Thể dục, LOTE và ngày càng có nhiều môn tự chọn trong các lĩnh vực Nghệ thuật Biểu cảm hoặc Học tập Dựa trên Dự án. Tất cả các môn học đều do thầy cô chuyên môn dẫn dắt, họ là những người có niềm đam mê thực sự đối với lĩnh vực học tập của họ.

Học sinh có thể chọn trong số các hoạt động ngoại khóa bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, kịch nghệ, thể thao, tranh luận và thuyết trình trước công chúng, các câu lạc bộ và EDGE (Tăng thêm, Khác biệt và Giáo dục Thiên phú).

Chương trình giảng dạy Lớp 9 và 10

Chương trình học thuật cốt yếu đầy thử thách bao gồm tiếng Anh, Toán, Nhân văn, Khoa học, Tôn giáo và Triết học cũng như Giáo dục Sức khỏe và Thể dục. Tất cả các môn học đều tuân theo và được đánh giá theo Chương trình giảng dạy của Úc.

Chương trình môn học tự chọn được kết hợp ở Lớp 7 đến Lớp 10. Học sinh có thể chọn chương trình học riêng tùy theo sở thích, đam mê và sở trường của mình. Điều này đảm bảo rằng các loại trải nghiệm học tập khác nhau đều có sẵn cho tất cả học sinh.

Chương trình tự chọn bao gồm:

- Ngôn ngữ (tiếng Trung và tiếng Pháp)
- Nghệ thuật Biểu cảm bao gồm Âm nhạc, Khiêu vũ, Kịch nghệ, Dệt may, Nghệ thuật và Thiết kế Đồ họa
- Các môn học tích hợp kết hợp hai hoặc nhiều khoa trên nhiều lĩnh vực để tài
- Cơ hội học STEAM / STEM
- Học tập chuyên sâu và chú trọng hơn về một lĩnh vực để tài
- Các cơ hội học tập dựa trên dự án nơi học sinh được khuyến khích chủ động đối với việc học hành của mình và theo đuổi các chương trình học tập cá nhân.



Chương trình Lớp 11 và 12

Mục tiêu của trường chúng tôi là giúp tất cả du học sinh rời trường với điểm ATAR giúp các em tiếp tục học tập tại các Trường Đại học của Úc. Chúng tôi tạo cơ hội cho tất cả học sinh đạt được chứng nhận bằng cách đạt được các tiêu chuẩn cần thiết do Văn phòng Chứng nhận và Tiêu chuẩn Đánh giá Tasmania (TASC) đề ra.

Học sinh Lớp 11 và 12 có thể theo học:

- Các môn học cấp 2, 3 và 4 được TASC công nhận tại phân hiệu của trường cùng các cơ hội tại Trường Hutchins, trường anh em của chúng tôi.
- Các môn học được cung cấp thông qua Chương trình Kết nối Trường Đại học Tasmania.
- Các bài học hỗ trợ tiếng Anh học thuật cho người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh/phương ngữ (EAL/D).

Lập kế hoạch Liên thông là chương trình Lập kế hoạch Liên thông và Nghề nghiệp cá nhân mở rộng với Cố vấn Giáo dục của trường chúng tôi và được cung cấp cho mọi học sinh, bao gồm đơn ghi danh với các Trường Đại học.

Hỗ trợ Học tập được cung cấp trong lớp Kỹ năng Chương trình giảng dạy cho Lớp 9 và 10 và Trung tâm Học tập cho Lớp 11 và 12. Mỗi tuần có dạy kèm toán sau giờ học.

Các hoạt động ngoại khóa bao gồm 27 môn thể thao khác nhau, hòa tấu âm nhạc, hợp xướng, tranh luận, nhạc kịch và thuyết trình trước công chúng.

Nội trú tại Trường

Trong những năm qua, nhà nội trú là nơi sinh sống của học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, những học sinh có sự đa dạng và di sản văn hóa khác nhau đã làm phong phú thêm cộng đồng nhà trường. Nhà Nội trú cung cấp môi trường ấm áp và chăm sóc, nơi mỗi học sinh đều được coi trọng và mọi quốc tịch, văn hóa và tôn giáo đều được tôn trọng. Mục đích Nhà Nội trú là cung cấp bầu không khí thuận lợi cho mỗi cá nhân được truyền cảm hứng để vượt trội những kỳ vọng cá nhân của chính bản thân mình, bao gồm nhu cầu học tập, xã hội và tình cảm, tinh thần và thể chất. Chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng về văn hóa và hiểu tầm quan trọng của việc hiểu rõ từng học sinh với tư cách cá nhân và cung cấp môi trường dung dưỡng, biết tôn trọng người khác và bầu không khí cộng đồng vui vẻ. Chúng tôi coi trọng tất cả và áp dụng cách tiếp cận hợp lý và có người giám sát để chăm sóc học sinh. Chúng tôi tự hào là trường nội trú đầu tiên ở Úc đã được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Nội trú Quốc gia của Úc.

Kỳ nghỉ nội trú

Vào các kỳ nghỉ học tháng 4 và tháng 10, Nhà trường cung cấp cùng với trường anh em Hutchins của trường chúng tôi chương trình nội trú kỳ nghỉ vững vàng dành cho du học sinh. Chương trình kỳ nghỉ này khác nhau và sẽ bao gồm việc giao lưu với các trường nội trú khác tại Tasmania, các trại và các hoạt động xung quanh Tasmania.



Certified
Boarding School
Cert. No. 22055



ELICOS

Hợp tác với Trường Hutchins, chúng tôi cung cấp chương trình ELICOS dành cho du học sinh (cả nam lẫn nữ) từ 12–15 tuổi kể từ ngày 1 tháng 7 trong năm học theo lịch của Úc. Chương trình này dành cho những học sinh cần trải qua khóa học dự bị tiếng Anh 10, 20 hoặc 40 tuần trước khi hòa nhập vào Chương trình giảng dạy của Úc.

Chương trình của trường chúng tôi tập trung vào nâng cao kỹ năng đọc viết của học sinh, học cách nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh. Trường bộ phận ELICOS của trường chúng tôi sẽ hỗ trợ học sinh phát triển ngôn ngữ tiếng Anh cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ.

Chương trình Du học sinh

Chương trình của chúng tôi dựa trên ba trụ cột chính: sự xuất sắc trong học tập, lòng tự tin liên văn hóa và cuộc sống thăng hoa. Là một phần của chương trình này, các học sinh học Ngôn ngữ khác tiếng Anh (EAL) trực tiếp cũng như được hỗ trợ liên quan đến chương trình giảng dạy cho tất cả các môn học. Các cựu du học sinh trường chúng tôi đã tốt nghiệp từ các Trường Đại học hàng đầu trên khắp nước Úc với 90% cựu học sinh trường chúng tôi nhận được thư mời nhập học tại Trường Đại học các em đã chọn đầu tiên.



St Michael's 
Collegiate
ESTABLISHED 1892

Trường St Michael's

218 Macquarie Street, Hobart, Tasmania 7000

PO Box 215, Sandy Bay, Tasmania 7006

+61 3 6211 4911

collegiate@collegiate.tas.edu.au

www.collegiate.tas.edu.au

CRICOS 00482K



Hãy rọi quét mã QR này để truy cập
thông tin cận kề về Chương trình giảng
dạy và Nhà nội trú của trường chúng tôi